

CBG - เก็งกำไรคั่นเวลา (รอตัวที่ 3)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... เมื่อปลายปีที่ผ่านมา เหนือเมฆได้ให้หุ้นที่จะซื้อเก็บไว้มองยาวกันไปบ้างแล้ว ซึ่งก็มี 2 ตัว ก่อน คือ PSTC และ ICHI แล้วจะมามากันต่อในปีนี้ อีกสัก 3-4 ตัว... แต่วันนี้ ขอพักไว้ก่อนนะ เอาหุ้นมาคั่นเวลากันสักตัวก่อน... เรื่องของตลาดที่อาจจะออกภาพเซช หรือเปล่า ก็ต้องรอดูกันในสัปดาห์นี้อาจจะมีรอบพักตัวกันหรือไม่ อาจจะไต่ขายหุ้นเล่นรอบกันหรือเปล่า แล้วหุ้นตัวที่ 3 จะเป็นตัวไหน ก็คงจะได้อีกในสัปดาห์นี้แหละครับ... บางท่านที่มีหุ้นอยู่แล้ว อาจจะขายทำกำไรเล่นรอบไปบ้างแล้วในวันวาน แล้วจะรอซื้อที่ระดับไหน คอยดูกัน หรืออาจจะขายหมู เสียของดี ไปหรือเปล่า ก็ต้องตามดูอีกเช่นกัน... ส่วนหุ้น CBG แม้ว่าจะเป็นหุ้นใหญ่ แต่วันวานก็ไม่ได้มีอากาศเซช ตามตลาดวันวานสักเท่าไรเลย อาจจะเพราะมีการลงมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ได้กระมัง ช่วงที่ตลาดขึ้นมาแรงๆ อย่างต่อเนื่อง หุ้น CBG เข้าลงมาก่อน แล้วก็พักตัวในซาลงมาสักกระยะแล้ว ช่วงนี้ อาจจะเป็นช่วงจังหวะ Rebound ของเซชก็ได้ หรือจะมีแวว กลับมาเป็นขาขึ้นในระลอกใหม่อีกครั้ง ก็ต้องตามดูเช่นกัน... ปีนี้ หรือ ปี 2018 นั้น อย่าลืมนะครึ่บว่า ตลาดจะเป็นการขึ้นในคลื่น 5 อะไร อาจจะดูไว้เหตุผลในทางขึ้นทั้งนั้นแหละครับ คลื่นขึ้นของ บางทีหุ้นหลายๆ ตัว อาจจะขึ้นแบบเกินราคาปัจจัยพื้นฐานไปมาก ๆ ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครึ่บ... ส่วนจะเป็นการขึ้นในปีเดียวเลยหรือไม่ั้น แล้วจะล่อภัยยาวนาน ก็ต้องตามดูกันต่อไปอีกที เคยกล่าวไว้ว่า 2018 จะเล่นได้ 1 ปี เท่านั้น แล้วต้องรอการเล่นขาขึ้นยาวๆ กันอีกที ก็ 3-4 ปีข้างหน้า (เรื่องนี้ เอาไว้ว่ากันในงานสัมมนาที่จะมาถึง)

ดูตามเกม... จะว่าไป จะหวังเล็ก ๆ ว่าจบซาลงไปแล้วก็ไม่ผิดนะครึ่บ แต่ก็ยังอาจจะขอมีกรยืนยันในวันนี้อีกวันก็ได้ แต่จะเล่นเกมตามน้ำไปก่อนการยืนยันก็ได้ แล้วถ้าไม่ใช่ ก็คงต้อง Cut Loss ไป

แนวรับ : ... 88-87 หรือ ถ้ายืน 90.0 ก็ยังพอได้ ห้ามต่ำกว่า 85.0

เป้าหมาย : ... หวังพื้นที่ขายเพื่อเก็งกำไรในระดับ 95.0-100 ไปก่อน

Price Chart...(CBG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CBG... การผ่านแนวต้านของซาลงนั้นก็คือการผ่านระดับ 86.0 ขึ้นมาได้นั่นเอง... แล้วถ้าจะให้ยืนยันว่าจบซาลงจริงๆ จากรูปแบบการกลับตัว หรือมี Price Pattern ของการเปลี่ยนแนวโน้ม (Bottoms)... ดังนั้น หากวันนี้ ไม่ต่ำกว่า 86.0 ลงมา หรือร้ายๆ นะ ไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 85.0 อีกเลยนั้น ก็คงเป็นไปได้ว่าการ Rebound ในระลอกนี้ (ถ้ามี) ก็อาจจะไม่ใช่แค่การ Rebound อย่างเดียวก็ได้ อาจจะเป็นการขึ้น เพื่อระลอกใหม่ตามมาเลยก็เป็นได้ แล้วการเก็งกำไร ก็ต้องเข้าซื้อเพื่อหวังเก็งกำไร หรือ หวังถือยาวนาน ก็ต้องไปวัดกันที่ระดับพื้นที่ 95.0-100 กันอีกที ซึ่งตรงนั้น จะขายไป แล้วรอดูอาการ หรือ เมื่อถึงตรงนั้น ถือดูอาการ ก็ได้นะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้กำลังใจแก่ผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน